



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp với Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 3/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 3/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thúc đẩy "các biện pháp thanh trừng hạt nhân và mới mẽ" đối với việc vi phạm Triều Tiên khiêu khích bằng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trước đó cùng ngày.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết trong một cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini đã nhất trí rằng Hàn Quốc và EU sẽ tiếp tục tìm kiếm trong hòa bình việc giải quyết nhân toàn diện, có thể xác nhận và không thể đảo ngược của Triều Tiên.

Những điều làm được điều này, bà Kang hy vọng vào sự hợp tác của bà Mogherini để công nghệ hạt nhân quy mô lớn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm áp dụng thêm các biện pháp

trừng phạt Triều Tiên.

Bà Mogherini đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên ngày càng tồi tệ hơn, đồng thời cho biết ngoài trừng phạt các nước thành viên EU sẽ hướng vào tuấn thủ để thúc đẩy nỗ lực cách mà khi này đáp trả với thẩm quyền Triều Tiên.

Bà cũng mong muốn quan trọng của việc tăng cường các biện pháp trừng phạt và gây áp lực để với Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, theo Reuters, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí "giữ quy tắc thép đáng" với thẩm quyền nhân quyền của Triều Tiên.

Trong một báo tin, Tân Hoa Xã cho biết: "Hai nhà lãnh đạo nhất trí cam kết với mục tiêu giữ gìn hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ để giải quyết tình hình mới."

Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh của các nước thu nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại thành phố Hô Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc.

Theo Vietnam Plus.